



อตุตา ที อตุตโน นาโถ

# ข่าวรามคำแหง

## RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักอกภัย  
ตั้งใจศึกษา  
บูชาพ่อขุน  
สนองคุณชาติ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2526 6 มิถุนายน 2526 ราคา 75 สตางค์

### รองฯ ชูการลาออกเพื่อไปอุปสมบท ฝากขารามฯ รักษา รามฯ ต่อไป

ศ.สง่า ลีนะสมิต รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ลาออกจากตำแหน่งบริหาร เพื่ออุปสมบทก่อนครบเกษียณ เปิดใจก่อนอำลาตำแหน่งว่า ขอให้ขารามฯ จงช่วยกันรักษาสถาบันแห่งนี้ให้เป็นตลาดวิชาของลูกหลานไทยตลอดไป

ศ.สง่า ลีนะสมิต กล่าวกับนักขารามคำแหง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมว่า "ผมแก่แล้วนะ ขอทำในสิ่งที่อยากทำมานานแล้ว คือ บวชสัก 1 พรรษา"

ต่อข้อถามที่ว่าครบเกษียณแล้วเป็นลูกจ้างต่อก็ได้มีไซหรือ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการตอบว่างานทางโลกทำมาพอสมควรแล้ว จึงอยากดำเนินชีวิตทางอื่นและเรื่องลาออกจากตำแหน่งบริหารนี้ จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุญาตในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ สำหรับงานด้านวิชาการที่สอนอยู่ได้แจ้งคณะนิติศาสตร์ล่วงหน้า

หน้า และมอบหมายให้ผู้อื่นหมดแล้ว "ผมเห็นว่ามหาวิทยาลัยยังมีคนดีมีฝีมืออีกเยอะ ย่อม่ามัวยึดตัวบุคคลกันอยู่เลย ผมคิดว่ารุ่นน้องๆ จะต้องเติบโตขึ้นรับผิดชอบแทนได้ไม่มีข้ออ้าง" ศ.สง่า กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ลาออกไปนี้ เป็นเพราะเหนื่อยและอยากพักผ่อน

ไซหรือมี รองอธิการบดีฝ่ายธุรการตอบว่า ไม่ใช่เพราะเหน็ดเหนื่อยแต่เพราะคิดอยากจะทำมานานแล้วแต่โอกาสไม่เหมาะสักที "ผมว่าความเหนื่อยอยู่ที่ความรับผิดชอบ ถ้ารับผิดชอบมากก็เหนื่อยมาก ถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เหนื่อยเท่าไร งานที่ผ่านมามีต้องรับผิดชอบมากอยู่บ้างก็

อ่านต่อหน้า 12

### กลับเมืองไทย



รศ.สุชม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2526 เวลา 22.00 น. หลังจากไปต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นาน 1 เดือน ในฐานะ Young Leader ของไทย ปี 2525 ซึ่งทันทีที่ลงจากเครื่องบิน ประโยคแรกที่อธิการบดีเอ่ยกับผู้สื่อข่าวก็คือ "การรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นอย่างไรบ้าง"

### บริจาคเงินเพื่อการศึกษา



เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 ณ ที่ทำการบริษัท ทีซีเอ็มซี จำกัด เขตบางขุนเทียน รศ.สุชม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณเฉลียว อวยวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีเอ็มซี จำกัด ซึ่งบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี รศ.ปัญญา อุดมระติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

### มอบทุนการศึกษา



ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งประเภทเรียนดี และประเภทขาดส่น รุ่นที่ 1/2525 จำนวน 100 ทุน ไปแล้วนั้น ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2526 ณ ห้องประชุม เอ.ดี.2

สวป.ให้นักศึกษา  
ปี 2-4  
แจ้งความจำนง  
ฟังบรรยาย  
ที่สบก.มร.  
ภายใน 15 มิ.ย. 26

สวป.กำหนดให้นักศึกษาปี 2, 3, 4 ที่ประสงค์จะฟังการบรรยายสรุปที่ สบก.มร. ต้องแจ้งความจำนงภายใน 15 มิถุนายนนี้ โดยระบุว่าวิชาใดมีผู้แสดงความจำนงน้อยกว่า 10 คนจะงดสอน

มีรายงานข่าวจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลว่า มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการบรรยายสรุป ณ ศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาค ทุกเสาร์-อาทิตย์ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม-อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2526 ระหว่างเวลา 08.30-16.40 น. เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาคที่จะเป็นสถานบรรยายมีจำนวน 16 แห่งเท่าเดิม

ภาคเหนือ จะจัดบรรยาย ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, นครสวรรค์, มคว.พิษณุโลก และโรงเรียนเสนาธิการวิทยาคม ภาคเหนือ

### อธิการบดีดูงานการศึกษาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับทุน Young Leader's Grant จากรัฐบาลอเมริกา ในฐานะบุคคลที่มีความสามารถและผลงานดีเด่น ให้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งออกเดินทางเมื่อวันที่ 27 เมษายนนี้ ได้เดินทางกลับแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2526

รศ.สุชม นวลสกุล ได้ให้สัมภาษณ์ เมืองไทยว่ารู้สึกดีใจที่ทราบว่า การรับนักขารามคำแหงในวันแรกที่กลับถึง

### ปรับปรุง อาคารรัตนธาร และนครชุม เป็นห้องบรรยายขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 หลัง คือ อาคารรัตนธาร และอาคารนครชุม เป็นอาคารเรียนสำหรับห้องบรรยายในวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 100 คน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนขนาดเล็ก โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการบรรยายในภาค 1/2526



# ย่อยข่าว

## ประกวดเรียงความ

คณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก จัดประกวดเรียงความ เนื่องในปีแห่งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์สำหรับอนุภูมิภาคเอเชีย (ปี 1983) โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ระดับ

1. ระดับโรงเรียน เรื่อง "สิ่งแวดล้อมและความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อข้าพเจ้า" (The Environment and What it means to me) ความยาวไม่เกิน 1,500 คำ ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 50 เหรียญสหรัฐ

2. ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เรื่อง "สองหน้าของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา" (Environment and Development two sides of the same coin) ความยาวไม่เกิน 2,500 คำ ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 100 เหรียญสหรัฐ

เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาประจำชาติ และกำหนดส่งภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2526 ที่กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซอยประชาสัมพันธ์ 4 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

## สยามรัฐประกวดเรียงความ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ จัดประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 (25 มิ.ย. 26) ในหัวข้อเรื่อง "การที่จะจะพัฒนาเราชนได้อย่างไร" ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ ส่งถึงฝ่ายกีฬา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เลขที่ 12 อาคาร 6 ถนนราชดำเนิน ถนน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2526

## ประกวดบทละครสะท้อนปัญหาเด็ก

มูลนิธิเด็ก ร่วมกับภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดบทละครสำหรับเด็ก โดยบทละครจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงและสะท้อนให้เห็นปัญหาของเด็กไทย มีความยาวเมื่ออ่านไปแสดง 30 นาที ส่งบทละครเข้าร่วมประกวดไปที่ มูลนิธิเด็ก 149/3 ถนนเจริญนคร คลองสาน เขต กทม. 10600 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2526

## ขอบริจาคหนังสือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการบริการชุมชนและสาธารณประโยชน์ โดยจะรับบริจาคหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน แก่นักเรียน โรงเรียน ห้องสมุดของโรงเรียน และของชุมชนในชนบทที่ทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ วิทยานิพนธ์งานวิชาการวารสารคัมภีร์ รวมทั้งวารสาร คอลงสถาน โทร. 10600 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2526

## หอสมุดแห่งชาติเชิญชวนใช้บริการสาขา 2

หอสมุดแห่งชาติ เชิญชวนเด็กศึกษา ประชาชนไปใช้บริการห้องสมุดศูนย์บริการเพื่อวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหนังสือทางสังคมศาสตร์ที่พิมพ์ที่คณะกรรมการมหินทราธิปไตย พงศ์ประพันธ์ และพิมพ์โดยได้รับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิของประเทศไทย จำนวนมาก นอกจากนี้ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ถนนหน้าพระลานติดกับวัดมหาธาตุ ยังมีหอสมุดตั้งตรงราชอาณาจักร ซึ่งห้องสมุดทั้งสองแห่งนี้มีหนังสือพิมพ์และวารสารที่ทันสมัยจำนวนมาก อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงยังมีหอสมุดที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดทั้งสองแห่งนี้เปิดบริการตามวันและเวลาราชการ และไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกวดเรียงความ คำนิยามแห่งบริการรัฐสภา จัดประกวดเรียงความสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "รัฐสภาไทย" เนื้อหาคลุมถึงความเป็นมา ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาวไม่เกิน 6 หน้าพิมพ์ 3 หน้ากระดาษในหน้า 15 มิถุนายนนี้ สำนักงานเลขาธิการสภา (โทร. 2520875)

## จากสื่อมวลชน

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ลงข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายเรื่อง ดังนี้

น.ส.พ.มหาชัย ฉบับประจำวันวันที่ 28 พ.ค. 26 คอลัมน์อาณัติวิจารณ์ได้แนะนำ น.ส.วิลาวัลย์ ทวีรัตน์ทวีกุล อายุ 24 ปี สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง และขณะนี้เป็นที่หมายตาของนายแพทย์ อ.กลาง จ.ภูเก็ต ด้วยความเชื่อมั่นต่อใจจะเป็นตัวแทนให้ประชาชนต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตนตามขบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์เพศเดียวกันที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม เธอพร้อมที่จะต่อสู้ความไม่ให้เป็นธรรม หากมีฐานะยากจนไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ตามขั้นตอนได้

ส่วน น.ส.พ. ข่าวสด ได้เสนอข่าว พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก ม.พ.ท. ได้กล่าวชื่นชมผลงานการออกค่ายพัฒนาชนบทของนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และยินดีที่จะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปโดยจะมอบเงินเพิ่มให้แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นทุนออกค่ายพัฒนาชนบท สถาบันละหนึ่งหมื่นบาท ต่อมาเป็นข่าวจาก น.ส.พ.มหาชัย รายงานว่าเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาองค์การนักศึกษา 8 สถาบัน ซึ่งมี ม.รามคำแหงร่วมด้วย ได้ประชุมเพื่อเตรียมกำหนดการเคลื่อนไหวคัดค้านการขึ้นค่าโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวสดหทัย น.ส.พ.มติชน เสนอข่าวว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมามีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อลดพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

## รับสมัครงาน

● กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูของสถานศึกษาส่วนกลางในบางสาขาวิชาเอก รายละเอียดต่าง ๆ ดูได้ที่ ชั้นล่าง อาคารกรมสามัญศึกษา โดยจะปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-21 มิถุนายน ศกนี้

● มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก รับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิ" โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สนใจและรักงานพัฒนาเด็ก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและพิมพ์ดีดได้ดี ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน ศกนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิ 502/296 หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.อ.โคกหินแดง หัวขวง กทม. 10310 โทร 2457307

● สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ศกนี้

● สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุในส่วนราชการ ระดับ 1 และระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มิถุนายน ศกนี้

● บริษัทสยามบรรณ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายวารสาร "สยามจดหมายเหตุ" รับสมัครพนักงานการตลาด ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทสยามบรรณ จำกัด เลขที่ 510 ถนนตะนาว ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ กทม. (โทร. 2236808) โดยนำรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ไปแสดงด้วย

## จำนวนนักศึกษาใหม่ 4 วันแรก



การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2526 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน 4 วันแรกที่ผ่านมา (27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2526) ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจำนวน 23,557 คน แยกตามคณะดังนี้

คณะนิติศาสตร์	7,293 คน
คณะบริหารธุรกิจ	6,278 คน
คณะมนุษยศาสตร์	1,326 คน
คณะศึกษาศาสตร์	1,447 คน
คณะวิทยาศาสตร์	580 คน
คณะรัฐศาสตร์	5,437 คน
คณะเศรษฐศาสตร์	1,196 คน
รวม	23,557 คน

อนึ่ง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีนี้ จะมีจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2526

## การขายอาหารและเครื่องดื่ม ในราคาควบคุม

ตามที่ได้มีประกาศของกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มว่า มีร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มเกินราคาควบคุม ทำให้นักศึกษาผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน นั้น

มหาวิทยาลัยขอทำความเข้าใจให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

1. ขณะนี้การขายอาหารและเครื่องดื่มยังคงใช้ราคาควบคุมตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2525 ซึ่งได้ประกาศแสดงราคาไว้ตามโรงอาหารทุกหลังแล้ว

2. มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้แล้วตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2526 ว่า จะจัดการกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนขายอาหารและเครื่องดื่มเกินราคาควบคุม อาทิ บอกลีกลิสัญญาเช่าและพียงขับไล่ หรือดำเนินการทางกฎหมายด้านอื่น ๆ

3. จากการตรวจพบของมหาวิทยาลัยปรากฏว่า ร้านค้าที่ขายอาหารเกินราคาควบคุมมีเพียงน้อยราย เมื่อได้คัดเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง 2 ครั้งแล้วยังทำการฝ่าฝืนอยู่อีก มหาวิทยาลัยก็ได้บอกลีกลิสัญญาเช่าและพียงขับไล่ร้านค้าเหล่านั้นต่อไปแล้ว เช่น ร้านค้าแห่งที่ 6, 77, 93, 98 และ 143 เป็นต้น

4. เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุม โดยจัดร้านค้าที่ฝ่าฝืนเช่นนี้ให้หมดไป นักศึกษาซึ่งเป็นผู้บริโภคควรพร้อมใจกันงดซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ขายเกินราคา และถ้าพบเห็นหรือทราบว่าร้านค้าใดฝ่าฝืน ให้แจ้งให้มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ร้านค้าสังกัดกองอาคารสถานที่ทราบ พร้อมทั้งรายละเอียดประเภทของอาหารหรือเครื่องดื่ม หมายเลขแผงร้านค้าและโรงอาหาร ตลอดทั้งวันเวลาที่ฝ่าฝืน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนได้ทันที่อีกทางหนึ่งด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ม.ร. วันที่ 27 พฤษภาคม 2526

## รัฐศาสตร์เปิดสภากาแฟ ทางวิทยุ สวท.รายการ 2 ทุกวัน

คณะรัฐศาสตร์ และวิทยุโทรทัศน์การศึกษาร่วมมือกันจัดรายการ "สภากาแฟ" ทาง สวท.รายการ 2 ทุกวันเวลา 17.00 น.

จากการเปิดเผยของ อ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐศาสตร์ได้จัดรายการสภากาแฟเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและระดมความคิดเห็นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเมื่อ 18 เม.ย. ที่ผ่านมามีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และมีเสียงเรียกร้องให้เปิดสภากาแฟต่อไป

อ.สุรพันธ์ กล่าวต่อไปว่าในระหว่างปิดภาคฤดูร้อนนี้ วิทยุโทรทัศน์การศึกษาได้เชิญให้ คณะรัฐศาสตร์จัดรายการสภากาแฟ ต่อตั้งแต่ 25 พ.ค.-22 มิ.ย. 2526 ระหว่างเวลา 17.00-17.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 เพื่อการศึกษาความถี่ 846 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบเอ.เอ็ม

ทางด้านคณะรัฐศาสตร์ได้ระดมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งการเมืองภายในและต่างประเทศวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และเผยแพร่ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยร่วมรายการดังกล่าวทุกวัน อาทิ ดร.อัษฎาภรณ์, ผศ.วิทยา อ.อนงค์ทิพย์, ผศ.เฉลิมชัย, ดร.บรรพต, ผศ.วิเชษฐ์, รศ.เสถียร (หอมขจร), ผศ.พรชัย, ผศ.เฉลิมพล, ดร.ชัยชนะ, ผศ.การุณลักษณ์, อ.เบญจมาศ ผศ.สิทธิพันธุ์ผศ.พงศ์สันต์, ผศ.ธนิยา, รศ.ศิริโรจน์, ผศ.อัษฎางค์, ผศ.ดร.อุษา, ผศ.พูนศรี, รศ.อรอนงค์, ดร.กฤษณา, รศ.ดร.สุรพล และ รศ.สุพจน์ นวลสกุล

อนึ่งมีรายงานว่าเนื่องจากรายการสภากาแฟกำลังได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากทางวิทยุโทรทัศน์การศึกษาได้คัดเลือกพิธีกรดำเนินรายการถึง 4 ท่าน คือ ผศ.จันทน์ ทองใหญ่ ผศ.วิริยา เตชะวิจิตร อ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ และ อ.เจริญ วัฒนศิริวรรณ



ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนนักแสดงบนเวทีใหญ่ ที่โลดแล่นฉากแล้วฉากเล่า และเมื่อถึงคราวนักแสดงผู้หนึ่งคือ เป็นผู้ปิดม่านข้างเวทีลงมาเสียเอง ย่อมสร้างความคลั่งงันแก่ผู้ชม

ณ บัดนี้...เสาคอกของชาวรามฯ ประกาศพักชีวิตราชการในอายุ 60 โดยไม่ขอทำหน้าที่การบริหารและสอนหนังสืออีกต่อไป ตามความตั้งใจที่เคยประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ความตั้งใจที่ว่านี้คือการอุทิศตนปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าอย่างสงบ...

ทั้งปลื้มใจและเสียดาย ท่านผู้เป็นหนึ่งใจรามฯ ท่านนี้คือ ศ.สง่า ลีณะสมิต รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

ด้วยเหตุผล "เพื่อทำในสิ่งที่อยากทำมานาน แต่ไม่ได้ทำ คือ ได้ทำบุญด้วยการอุทิศตัวบวชเสียที"

ประวัติราชการอันยาวนาน 43 ปี ที่ผ่านมา ศ.สง่า ลีณะสมิต ประสบความสำเร็จสูงสุดมาหลายต่อหลายครั้ง และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ในคณะผู้บริหารชุด รศ.สุขุม นวลสกุล เป็นอธิการบดี และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ "มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)" เมื่อ พ.ศ. 2524

ศ.สง่า ลีณะสมิต เกิดเมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ณ ตำบลบ้านขมิ้น บางกอกน้อย ธนบุรี เริ่มการศึกษาชั้นประถมที่ โรงเรียนประถมวัดบรมนิวาส และด้วยผลการเรียนดี ท่านจึงได้รับทุนให้เรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 8 ณ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ปรากฏผลการเรียนเป็นเลิศอีกครั้ง โดยสอบไล่ได้เป็นที่ 1 ห้อง ม.8 ค. ได้รับรางวัลหมั้นเรียนเหรียญทอง ขณะที่มีอายุเพียง 16 ปี (พ.ศ. 2481)

จบ ม.8 ใหม่ ๆ อยากเป็นทหาร เพราะคุณพ่อเป็นทหาร และตัวเองรักเครื่องแบบทหารมาก แต่ไม่ผ่านในการตรวจร่างกาย เพราะไปสมัครวันแรกซึ่งถูกคัดออกมากกว่าสมัครวันอื่น จึงหันเหชีวิตมาทางนิติศาสตร์ สมัครเรียนที่ ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง และทำงานไปพร้อม ๆ กัน โดยสมัครเข้าทำงานเป็นเสมียนรายวันที่กองการยาง ยศเสได้ค่าจ้างวันละ 75 สต. ต่อมาย้ายมาเป็นเสมียนรายวันที่กรมรถไฟได้ค่าจ้างวันละ 80 สต.

ระหว่างเรียนที่ธรรมศาสตร์ไม่มีเวลาไปฟังคำบรรยายต้องผลัดเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ไปรับแผ่นปลิวคำบรรยาย และใช้เวลาอ่านตำราที่บ้านด้วยตนเอง ถึงเวลา ก็ไปสอบ

เพื่อนรักกันตั้งแต่เรียนที่ธรรมศาสตร์ คือสุนทร สุวรรณสาร (อดีตทูตไทยประจำออสเตรีย) และประทีป รามสูต (บางตำแหน่งเคยเป็นหัวหน้าเขตพระโขนง)

อายุได้ 18 ปี (พ.ศ. 2484) ไปสมัครสอบแข่งขันเข้าทำงาน ณ กรมสาธารณสุข ได้ที่ 1 เป็นเสมียนจัดวางอันดับ 4 เงินเดือน 35 บาท ระหว่างนั้นได้มีการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมงานก่อตั้งในฐานะเสมียนแผนกข้าราชการจนการก่อตั้งสำเร็จ

ทำงานได้ปีเศษได้อนุปริญญาทางนิติศาสตร์ จึงไปสอบแข่งขันเข้าทำงานในกระทรวงยุติธรรม คราวนี้สอบได้ที่ 2 ในตำแหน่งประจำแผนกบัญชี กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เงินเดือน 80 บาท ต่อมาได้ย้ายตำแหน่งไปอยู่แผนกโต้ตอบ กองกลาง

ระหว่างทำงานที่ศาลคดีเด็กฯ ได้เรียนปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสำเร็จนิติศาสตรมหาบัณฑิตเมื่อ พ.ศ. 2492 ขณะที่มีอายุเพียง 26 ปี

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่านจึงเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ในกระทรวง พระคุณพายุภัยสุวัฒน์ฯ ปลัดกระทรวงสมัยนั้น ขอให้ท่านอยู่ช่วยงานก่อตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง แทนที่จะเป็นผู้พิพากษาในป็นต้นตามสิทธิ์ของผู้ได้รับปริญญาโททางนิติศาสตร์มาแล้ว 3 ปี เมื่อปี 2495 ได้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ในปีต่อมา เลื่อนเป็นหัวหน้ากองอำนาจการ และที่ส.ค. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ (เป็น ผอ.คนที่ 3) ต่อมาปี 2506 เป็นผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ชั้นพิเศษ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ว่าราชการฐานและระเบียบงานของสถานพินิจฯ จนเป็นแบบอย่างมาถึงทุกวันนี้ ท่านงานอยู่ที่ศาลคดีเด็กฯ ถึง 18 ปี จึงลาออกจากราชการใน พ.ศ. 2513

ศ.สง่า เคยไปทำงานต่างประเทศหลายครั้ง เช่น พ.ศ. 2497 ไปดูงานศาลคดีเด็กทั่วโลก พ.ศ. 2506 ได้ทุน Specialist Grant จากรัฐบาลอเมริกัน ไปดูงานที่นั่น 4 เดือน และไปประชุมที่เดนมาร์ก, สวีเดน ใน พ.ศ. 2508 ในช่วงที่รับราชการที่รามฯ ได้ไปประชุมและดูงานมหาวิทยาลัยเปิด 21 วัน ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2514 ต่อมา พ.ศ. 2506 ไปประชุมที่ประเทศอิสราเอล 10 วัน และไปดูงานกับ วปอ.สายยุโรป 1 เดือน และสุดท้าย พ.ศ. 2521 ไปดูงานมหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 21 วัน

หลังจากลาออกจากราชการคดีเด็กฯ แล้วได้เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในตำแหน่งเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2513) เมื่อเตรียมเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศ.ดร.ศักดิ์ ภาสกรนิรันดร์ อธิการบดีชวนมาทำงานที่รามฯ ใน พ.ศ. 2514

ศ.สง่า ลีณะสมิต เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีส่วนก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงในคณะนิติศาสตร์ เริ่มต้นชีวิตราชการเป็นรองคณบดีและรักษาการในตำแหน่งคณบดี (1 เม.ย. 2514 - 8 ธ.ค. 2514) และได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2514-8 ธ.ค. 2518

ศ.สง่า ลีณะสมิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการหลาย ๆ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2519-2522, 2523-2524, และ 2526 ชาติช่วงไม่ได้เป็นเมื่อครั้งวิทยาเขตทรุคเพียงครั้งเดียว ระหว่างว่างเว้นอธิการบดีท่านเป็นผู้ที่สภามหาวิทยาลัยไว้วางใจให้รักษาการตำแหน่งอธิการบดีหลายครั้ง เช่นเดียวกันหลายท่านอาจสงสัยว่าท่านผู้นี้ทำไมจึงได้รับเกียรติดำรงตำแหน่งบริหารมาโดยตลอด ลองมองย้อนไปสู่ประวัติหน้าที่ราชการของท่านแล้วเราจะพบว่า ท่านผู้นี้คลุกคลีกับงานด้านนี้มากว่าก่อนชีวิตของท่าน แม้แต่ในวัยเด็ก คุรุประจักษ์ยังลงบันทึกในสมุดพกของท่าน และให้คำรับรองว่า "เป็นคนละเอียดและขยัน" (Conscientious and diligent) นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนค่อนข้างระเบียบจัดจนหลายคนบอกว่า "ป่าหง่าจัง"

เมื่อเราถามท่าน ท่านกลับหัวเราะชอบใจและบอกว่า "ผู้ที่เรียนงานมาตั้งแต่ชั้นต้นโดยลำดับ ไม่ขี้ขลาดขี้หน่อมัน มักมองเห็นสิ่งที่บางท่านมองข้ามไปเท่านั้นเอง"

"ป่าหง่า" คือชื่อที่พวกเราเรียกท่านลับหลังท่าน อะไรถูกท่านก็ชม อะไรผิดไม่ถูกก็ต้องท่านก็ดู จนหลายคนแอบนิทาทำท่านด้วยความไม่เข้าใจ แต่เมื่อมาตรึกตรองดูแล้วจะพบว่าท่านดูเพราะเมตตา อยากให้เราทำอะไรไปในทางที่ถูกที่ควร

มีครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ก่อนการสรรหาอธิการบดีคนปัจจุบัน ท่านดำเนินการอย่างเรียบง่ายจนสามารถผลักดันกลุ่มชีวิตนอกออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ "โมทนาสาธุ" ของชาวรามฯ มาถึงทุกวันนี้

ถึงท่านเป็นคนช่างสังเกตจะพบว่า "ป่าหง่า" ของเรามาทำงานแต่เช้า และกลับบ้านมืด ๆ ๆ ๆ หรือ 3-4 ทุ่มเป็นประจำ ป่าหง่าบอกเหตุผลว่า "ผมต้องการทำงานให้เสร็จวันต่อวัน ถ้างานค้างอยู่ที่เราก่อนคนอื่นเขาก็ไม่เดินด้วย"

ในชีวิตส่วนตัวที่ "ป่าหง่า" ไม่อยากเปิดเผยนักเพราะ "ไม่มีประโยชน์กับใคร" แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตป่า คือการรักทุกคนที่คู่สมของท่าน คุณวราภา (นิยมลูกฤทธิ์) ลีณะสมิต ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานคลังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กฯ "ป่าหง่า" มีบุตรธิดา 3 คนคนแรกจบปริญญาเอกทางสถิติจากสหรัฐฯ ปัจจุบันทำงานที่ รพ.รามธิบดี ชื่อ นพ.ดร.วสันต์ ลีณะสมิต คนที่สองสำเร็จปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐฯ เช่นกัน คือ รศ.นันทวัน อันตรเสน เป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ รามฯ และคนสุดท้ายจบปริญญาตรีจากนิติศาสตร์รามฯ คือ สามิต ลีณะสมิต ปัจจุบันเป็นทนายความที่สำนักงานธรรมสาร

ชีวิต "ป่าหง่า" ดำเนินอย่างเรียบง่าย เวลาว่างป่าชอบอ่านหนังสือทุกชนิด อาทิ เรื่องของเรียมเอง มโนส จรรย์รงค์ มาจนถึงนักเขียนซีไรท์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อัศศิริ ธรรมโชติ โดยเฉพาะสำนวนของไมตรี ลิมปชาติ ที่ทำให้ป่าตัดสินใจขึ้นเหนือไปสู่วัดเพื่อจำพรรษาหลังบวชที่แม่ฮ่องสอน จากเรื่อง "คนในผ้าเหลือง"

ในหน้าที่ราชการของป่าเปรียบพร้อมด้วยคุณธรรม เมตตาแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัว ป่าไม่เพียงสั่งสอนศิษย์ตามหน้าที่ ป่าไม่เพียงแนะนำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้านงานอย่างเดียว หากป่าจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้สุจริตเสมอมา

ในแวดวงวิชาการที่ ม.ร. ป่าเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญา 1 (LA 121) และวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (LA 213) ก่อนหน้านั้น ป่าเคยเป็นผู้บรรยายวิชาอาชญาวิทยา ในชั้นปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ และจุฬาฯ ในฐานะอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2506-2514 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นกรรมการต่าง ๆ มากมาย ในระยะหลังนี้ก็มีกรรมการวิชานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ กรรมการส่งเสริมพิจารณาจัดตั้งและ



ตำแหน่งฝ่ายบริหารเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารคราใดย่อมเป็นข่าวที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจยิ่ง

บัดนี้เรากำลังจะมีรองอธิการบดีฝ่ายธุรการคนใหม่ แทน ศ.สง่า ลีณะสมิต

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการที่ลาออกไป ท่านยืนยันตลอดเวลาว่าไม่ใช่เพราะความขัดแย้งกับผู้บริหารท่านอื่น ๆ แต่ลาออกเพราะอยากบวชซึ่งเป็นความปรารถนาของท่านมานานแล้ว

เหตุผลหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้คือ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยต้องมีคนดีมีฝีมือที่มาแทนคนเก่าอย่างท่านได้

เราที่หวังว่ารองอธิการบดีฝ่ายธุรการท่านใหม่ คงได้รับการเลือกเห็นมาอย่างดีเช่นกัน

อยากบอกชาวรามฯ เหมือนที่ท่านรองฯ คนเก่าบอกไว้คือ ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับรองฯ คนใหม่ด้วย

แน่นอนว่าผู้มาใหม่ย่อมไม่ชำนาญงานอย่างท่านเก่า แต่หวังว่าพวกเราคงให้กำลังใจแก่รองอธิการบดีผู้มาใหม่ และให้โอกาสแก่ท่านในการแสดงความสามารถและแสดงฝีมือการบริหารงานอย่างเต็มที่

ภาระกิจในตำแหน่งหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายธุรการนั้นใหญ่หลวงนัก ต้องรับผิดชอบงานกองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ และส่งจ่ายเงินอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

เชื่อว่ารองอธิการบดีฝ่ายธุรการคนใหม่ คงดำเนินการรอยตามพ่อแบบเดิม ที่ทำงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบต่อการอนุมัติและการส่งจ่ายเงินทุกครั้ง

ไม่เพียงแค่นี้ เรายังหวังว่ารองอธิการบดีคนใหม่ จะเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยไม่ท้อท้อไหวต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวม

การใดที่เห็นว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่าจะเกิดผลดี ท่านจะต้องรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจ

เราเชื่อว่า ชาวรามคำแหงคงไม่ต้องการรองอธิการบดีที่มานั่งเอาอกเอาใจคนทุกฝ่ายเพียงเพื่อหวังคะแนนเสียง

เราทุกคนต้องการรองอธิการบดีที่สามารถนำมหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าอย่างรอบคอบ อย่างระมัดระวัง อย่างไม่ผลีผลามหรือใช้เงินมหาวิทยาลัยอย่างสุรุ่ยสุร่าย

เราทุกคนต้องการรองอธิการบดีที่มีเหตุผล และทำให้ประชาชนทุกฝ่ายมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคง ไม่ใช่อยู่อย่างหวาดระแวงว่าปีนี้มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้างเราหรือเปล่า

เราทุกคนขอฝากความหวังไว้กับท่านและขอต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายธุรการคนใหม่ ขอให้กำลังใจแก่ท่านในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หวังว่าท่านคงไม่ทำให้เราผิดหวัง  
ลีนา วิวัฒน์วรพันธ์  
แทนบรรณาธิการ

เปิดดำเนินการสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาเอกชน อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ และ อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นต้น

บัดนี้ ป่าจะครบเกษียณอายุราชการ และป่ากำลังอุทิศตนเป็นศิษย์ตถาคต ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน นี้ เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) และจะไปจำพรรษา ณ วัดพระนอน อำเภอมะนัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอป่าได้แก่คุณผลบุญจากการบำเพ็ญธรรมมายังพวกเราชาวรามฯ ด้วยเถิด ชาวรามฯ ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตของ ศ.สง่า ลีณะสมิต มา ณ ที่นี้แล้ว

ชีวิตของ ศ.สง่า ลีณะสมิต ซึ่งเปรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมสูงส่ง ได้แต่ชีวิตราชการจากเกษียณรายวัน จนถึงศาสตราจารย์ และ ผ.นงา เก. บริหารระดับสูงมาแล้ว สนความที่เพียรพยายามฯ จะยึดเป็นแบบอย่างที่ดีไว้.



# สังคม ราม

● ข่าวรามค่าแพง ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 6 ปีที่ 13 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 ● สังคมรามฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2526 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่น่ายินดีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอันใดที่จะเกิดขึ้นเช่นทุกปี คือการหลอกลวงผู้สมัคร หรือการเข้ามาจำหน่ายซีดีคำบรรยาย หรืออุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการทำงานอย่างเข้มแข็งของผู้เกี่ยวข้อง คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ● กลับจากอเมริกาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว รศ.สุขุม นวลสกุล อธิการบดี ม.ร. มาถึงก็รีบไปดูการรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยความห่วงใย ● อธิการบดีกลับมา รองอธิการบดีท่านหนึ่งก็ขอลาจากไป ศ.สง่า ดินะสมิต รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ ลาออกจากตำแหน่งบริหาร และลาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 26 เป็นต้นไป...ขออนุโมทนาด้วย ● ส่วนผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทน ต้องรอผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มิ.ย. นี้ ● อ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ ประธานสภาอาจารย์ แจ้งมาว่า ขณะนี้สภาอาจารย์กำลังรวบรวมรายชื่ออาจารย์ หมายเลขโทร. ที่ทำงานและบ้านพัก เพื่อจัดทำทำเนียบอาจารย์รวมฯ ● อีกงานหนึ่งของสภาอาจารย์ก็คือ การจัดงานวันกีฬาอาจารย์ภายใน 8 ประเภท คือ เทนนิส บิงปอง แบดมินตัน สแครบเบิล หมากกรุก หมากกรุกสากล หมากฮอส และ เปตอง ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค. 26 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฝึกซ้อม และติดตามรายละเอียดต่อไป ● ทางด้านศูนย์ส่งเสริมกีฬา ม.ร. จะจัด การแข่งขันตะกร้อวง ซึ่งชนะเลิศประจำปี 2526 ระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิ.ย. 26 ณ บริเวณลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ ● เปิดซองประกวดราคา อ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำดื่มประจำอาคารเรียนและโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 26 เพื่อติดตั้งให้แล้วเสร็จทันการเปิดเทอมแรกปีการศึกษา 2526 ● ข่าวจาก ชมรมกีฬาฟุตบอล อสมร. ซึ่งกำลังเปิด รับสมัครนักฟุตบอล เพื่อคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยไปแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา ก. ปี 2526...ใครรู้ตัวว่ามีความสามารถ ไปสมัครได้ที่ชมรมฯ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 312 ● จากชมรมฯ เดียวกัน ได้เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเพื่อร่วมแข่งขัน ฟุตบอลมินิซ็อกเกอร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบสนามเล็กภายในร่ม นักศึกษากลุ่มใดสนใจ ขอระเบียบการได้ที่ชมรมกีฬาฟุตบอลเช่นกัน ● ปิดท้าย สังคมรามฯ ฉบับนี้ด้วยการชมเชยนักศึกษารามฯ ที่แสนดีคนหนึ่ง เธอคือ พรพรรณพิมล เดิศหมา มงคล รหัส 23123144 ซึ่งเก็บเงินได้เป็นจำนวนพันและได้นำส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประกาศหาเจ้าของต่อไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 26 ● ปิดท้ายสังคมนราม "คนเราทำความดีไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนเสมอไป เราขอยกย่องท่านผู้ทำความดีเพื่อสิ่งเหล่านี้ เพราะสังคมนรามฯ เรายังมีคนดีเหลืออยู่ ●



ทุนกิตติ นโรปกรณ์ ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบทุนการศึกษา คือทุนกิตติ นโรปกรณ์ แก่นายพันธุทวี วรรณพันธ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5



เวียนเทียน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค่าแพง ร่วมกับพุทธศาสนิกชน เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณสระหน้าหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2526



เล่นละคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2526 ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 2 นักศึกษาวชิราภษาฝรั่งเศสได้แสดงละครเพื่อเป็นการแสดงออกในการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยเป็นละครตลกเรื่อง Le Malade Imaginaire (หมอจำเป็น) ของ Moliere ซึ่งมี อ. Armelle Dupont เป็นผู้ควบคุมการแสดง



รามค่าแพงปริทัศน์ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามค่าแพง เสนอรายการรามค่าแพงปริทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนมิถุนายน 2526 เสนอรายการเรื่อง "พินัยกรรม" โดย รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ เป็นวิทยากร และ ผศ.อรุณีประภา หักภาคย์ เป็นพิธีกร โดยออกอากาศครั้งแรกที่สถานี ช่อง 7 สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2526



ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โรงเรียนมัธยมสาขามหาวิทยาลัยรามค่าแพง ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2526 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2526 และเปิดเรียน ภาค 1/2526 ไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2526

**หยุดคิด**

## อาทิตย์ละครึ่ง

**ฉันทักกับเขา**

ฉันทักมาเพื่อศึกษา  
ฉันทักมาเพื่อหาความหมาย  
ฉันทักหวังความรู้มากมาย  
ฉันทักเหนื่อยฉันทักเหนื่อยฉันทัก  
ฉันทักแรกย่างก้าวเข้ามา  
ฉันทักว่ามันช่างสับสน  
ฉันทักพบแต่คนกับคน  
ฉันทักนึกศึกษาประสานกัน

เขาคงมีจุดหมายเหมือนกัน  
เขาคงฝ่าฟันมาหลายหน  
เขาคงหวังความรู้ค่าชุนตน  
เขาคงทุกข์แต่ก็ทนเรื่อยมา  
เขาคงชอบตำราตั้งใหญ่  
เขาคงใส่สวมชุดนักศึกษา  
เขาคงกับฉันทักมันปรี๊ดฉันทัก  
สิบบรรดาคนไร้ไม่ได้เรียน

คำรพ พริยสถิต

**ครูหม่า กับ หุ่นหัวหมาก**

"ไอ้จ๋อน เอ็งไปไหนมา... ตัวแสบเนี่ย...?" "ไปสมัครเรียนที่รามค่าแพงครับครู"

"เฮ้อ... แล้วครูอยู่ที่นี่จะเรียนที่รามค่าแพงได้ไหมวะ... ไอ้จ๋อน"

"ได้ซี... อย่างครูกี้ต้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์เอ... ว่าแต่ครูหม่าเป็นครูสอนวิชาอะไรล่ะ...?"

**"ครูสอนภาษาอังกฤษ"**

© RULib Archives



# ตอนที่ 1

สุขุม นวลสกุล

## อเมริกาวันนี้ย่อมไม่เหมือนอเมริกาเมื่อวานนี้

ส่วนจะเหมือนอเมริกาวันพรุ่งนี้หรือไม่นั้นคงจะยังตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่หมอดูที่จะรู้อนาคตล่วงหน้าแต่ก็คาดว่าคงจะไม่เหมือนเช่นเดียวกันตามกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ชี้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางคงที่ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะดีขึ้นหรือเลวลงเท่านั้นเอง แต่จะให้เหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเพลงที่ว่า "สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน" จะยึดขึ้นมาได้อย่างไรจริงไหม

เหตุที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นเพราะมีโอกาส (ที่คิดว่าน่าจะ) ได้กลับไปเยือนอเมริกาอีกครั้งหลังจากร้างลาเวลามากกว่าโหลปีได้พบได้เห็นสิ่งที่เคยพบเคยเห็นและไม่เคยเห็นที่ควรจะได้รู้สึกกันบ้างว่าอเมริกาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอเมริกาเมื่อวานนี้ไปอย่างไรบ้างในสภาพทั่ว ๆ ไปโดยสายตาที่ยังไม่ได้ใส่ว่านตาของผม

สิ่งแรกที่เห็นคือความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือค่าบุหรี่ชิกรับ ก็ผมเป็นพวกคอคาอคควันไม่ได้นี่รับ บุหรี่แพงขึ้นกว่าสิบกว่าปีที่แล้วกว่าเท่าตัวเพราะตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่บุหรี่ยี่ห้อละ 35 เซ็นต์เท่านั้นสำหรับซื้อคาน้ำชาหรือคอกาแฟบุหรี่ยี่ห้อละ 50 เซ็นต์แต่เดี๋ยวนี้ปรี๊ดซองละ 1 เหรียญ ถ้าหยอดเหรียญซื้อจากตู้ก็ต้อง 1 เหรียญ 25 เซ็นต์คอกซองละประมาณเกือบ 30 บาท ผมก็เลยต้องประหยัดด้วยการซื้อทีละคอกคอกันถึง 10 ซองเพราะคอก 8 เหรียญซองละไม่ถึงเหรียญ

แต่การซื้อเป็นคอกคอกันแทนที่จะประหยัดกลับหนักเข้าไปอีก เพราะว่าผมสูบมากขึ้น เพราะเห็นว่ามีมาก สูบทั้งสูบข้าง (เข้าคอ) วันหนึ่งกว่า 2 ซอง ตอนหลังก็เลยหันไปซื้อเป็นรายซองเสียเงินซื้อมากขึ้นแต่สูบน้อยลงทำให้ประหยัดเงินมากกว่าซื้อน้อยลงแต่สูบลุกขึ้นเป็นไหน ๆ

ที่ยกเอาบุหรี่ยามาพูดนี้ไม่ใช่จะอะไรหรอกครับก็จะชี้ให้เห็นว่าค่าครองชีพของอเมริกันทุกวันนี้ก็ถีบตัวสูงเหมือนกับในบ้านเราเหมือนกัน ผิดกันอยู่แค่ว่าของเขาค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้ก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะที่ของเราค่าครองชีพสูงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นแต่ไม่ได้เป็นแบบเงาตามตัวอาจเรียกว่าเป็นตัวที่ไม่เห็นเงาที่เงาได้

ก็ลองคิดดูซิครับ สมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วของเขาค่า

แรงกรรมกรชั่วโมงละเหรียญกว่าเดี๋ยวนี้ชั่วโมงละ 3 เหรียญ 25 เซ็นต์เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว แต่ของเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วค่าแรงวันละ (ไม่ใช่ ชม.ละ) 30 บาท เดี่ยวนี้ 63 บาทเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวกว่า ๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นแม้ค่าครองชีพจะเพิ่มขึ้นแต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังหน้าตาแจ่มใสเพราะยังชกหน้าถึงหลังอยู่ ในขณะที่คนไทยหน้ามู๋มลงทุกวันและอีกไม่นานก็คงจะจกหน้าเข้าไปอีกเพราะแนวโน้มว่าการสาธารณสุขโรคต่าง ๆ กำลังจะเขยิบขึ้นราคาตามเสียงเรียกร้องของบรรดาระัฐมนตรีทั้งหลายที่ชกหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วคราวนี้อาจไม่เหลืออะไรให้ชกเลยก็ได้

คงจะเป็นเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นคนอเมริกันทุกวันนี้จึงหันมานิยมใช้รถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางจากญี่ปุ่นและยุโรปมากขึ้นแต่ก่อนใครไปอเมริกาทีไรจะแปลกหูแปลกตาเพราะอยู่ในบ้านเมืองเราเห็นแต่รถคันเล็ก ๆ ไปถึงโน้นเห็นแต่รถใหญ่ ๆ พออยู่โน้นนาน ๆ กลับมาเมืองไทยก็ชกหน้าชกตาอีกว่า ทำไมรถในบ้านเราจึงดูเล็ก ๆ จี๋ว ๆ ยิ่งกับรถในเมืองตุ๊กตาอย่างไรวางนั้น

แต่ตอนนี้ไม่รู้สิก็แปลกแล้วนะครับ เพราะรถเล็ก ๆ กลาง ๆ ริ่งเต็มท้องถนนไปหมด ทั้ง ๆ ที่น้ำมันของเขานั้นถูกกว่าในบ้านเราเสียอีก เพราะคณิศรถจะ 7 บาทกว่าเท่านั้นเอง แต่เขาก็ประหยัดกิน ปัจจุบันกลายเป็นว่าคนรวยในอเมริกาต้องซื้อรถเล็ก ๆ จำพวกคัทสัน โดโยต้า ปัลลอปให้คนจน ๆ ซื้อรถใหญ่ ๆ ประเภทเชฟโรเลต บูดี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าคนรวย ๆ มีสังคมที่เปลี่ยนรถจากรถใหญ่เป็นรถเล็ก แต่คนจน ๆ ไม่มีปัญญาต้องทนซื้อรถใหญ่ ๆ สูบเลือดสูบเหรียญตัวเองไปเปลี่ยนเป็นน้ำมันขับขี่ตามท้องถนน

เพราะฉะนั้นบนท้องถนนที่ไม่ค่อยได้พบได้เห็นการขูดทอนของอเมริกันจึงไม่ค่อยแปลกต่อสายตากระแหรียงจากไทยแลนด์เท่าใดนัก ต่อขนาดของรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมา ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะการใช้ถนนแต่เดิมนั้นคูแควงครัดกันดีไฟเขียวผ่าน ไฟแดงหยุด ไฟเหลืองชะลอแล้วหยุด

แต่เดี๋ยวนี้โทษที่ครับ ไฟเหลืองของเขากลายเป็นเหมือนของเราไปแล้วคือหมายถึงเร่ง รถวิ่งมาเห็นไฟเหลืองแทนที่จะชะลอแล้วแตะเบรคก็กลับเป็นเหยียบคันเร่งพุ่งพรูดรีบผ่านก่อนหรือพร้อม ๆ กับไฟที่เปลี่ยนเป็นสีแดง ผมเคยแกล้งถามคนที่ขับรถให้หนึ่งว่า ไฟเหลืองหมายถึงอะไรเพื่อนตอบด้วยเสียงหัวเราะว่า "เฮอริ" ที่แปลว่า "รีบ" หมมเหมือนบ้านเรายังกับกะไม่รู้ว้าใครชิมวัฒนธรรมของใครกันแน่

การข้ามถนนก็เหมือนกัน แต่ก่อนนี้ถ้าป้าย "ดอน ท วอร์ด" ขึ้นละก็ไม่มีใครกล้าเดินข้ามหรือต้องไฟดับหนึ่งสัปดาห์ว่า "วอร์ด" เสียก่อนจึงจะเฮโลกันข้ามถนน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าป้ายจะขึ้นตัวอักษรอะไรก็ตาม เห็นรถไม่ค่อยมีละก็ข้ามกันหน้าตาเฉยเหมือนกับแถวสะพานควายหรือหน้ารามไม่ค่อยจะผิดเพี้ยนกันนัก ภาพรถที่เบรคกันตัวโค้งเพราะคนข้ามถนนจึงชกจะชินตาหรือได้ยินเสียงเบรคบ่อย ๆ บนท้องถนนอเมริกัน โชคดีไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยได้เห็นสะพานลอยจึงไม่อาจบอกได้ว่าสะพานลอยของอเมริกาเป็นคล้ายของระดับมากกว่าของใช้งานเหมือนอย่างบ้านเมืองเราหรือไม่

นี่ว่ากันถึงระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนในบ้านเมืองเขานับวันก็จะวิบัตินาการมาคล้ายบ้านเมืองเราเข้าทุกทีอย่างไม่น่าภาคภูมิใจ มีลักษณะเป็นการแย่งชิงและตัวใครตัวมันมากขึ้นเกินสมควรถ้าขึ้นยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกคาดว่าในอนาคตอันใกล้คงจะเหมือนเมืองไทยอย่างแน่นอน

(อ่านต่อฉบับหน้า)



# เศรษฐกิจ

## ในชีวิตประจำวัน

พศ.เอกสิทธิ์ เตชะโกศิยวณิช  
คณะเศรษฐศาสตร์

### เศรษฐกิจ คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องที่เป็นพื้นฐาน

สุขของชีวิตมนุษย์ในสังคม คือว่าด้วยเรื่องปากเรื่องท้อง เศรษฐศาสตร์ศึกษาชีวิตเศรษฐกิจของมนุษย์ ประกอบด้วยการผลิต การบริโภคและการแลกเปลี่ยน ปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์คือ ทรัพยากรมีจำกัด ขณะที่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีจำกัด ปัญหาจึงมีอยู่ว่าในแต่ละสังคมจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้ถูกทางหรือกระจายในหมู่ประชาชนอย่างยุติธรรมได้อย่างไร ในกรณีประเทศคอมมิวนิสต์ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน (ปันส่วน) ในกรณีประเทศเสรีก็ใช้ระบบราคา การใช้ระบบราคานั้นอาจจะทำให้การแบ่งสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม เช่นอุตสาหกรรมสร้างบ้านชานทะเลอาจจะได้รับการตอบสนองก่อนอุตสาหกรรมสร้างบ้านสำหรับคนยากจน ทั้ง ๆ ที่คนมีเงินเหล่านั้นคงมีบ้านอยู่แล้วหนึ่งหรือสองหลังก็ได้ แต่ข้อเสียที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่ข้อเสียของระบบราคา แต่เป็นข้อเสียของการมีรายได้ไม่เท่ากัน ระบบราคาไม่อาจจะแบ่งสินค้าให้เท่าทุก ๆ คนเท่า ๆ กันได้ถ้าแต่ละคนมีรายได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาข้อนี้จึงต้องแก้ที่จุดอื่นของระบบเศรษฐกิจ ไม่ใช่แก้การใช้ระบบราคา ในปัจจุบันแทบทุกประเทศมักจะมีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยเช่นให้การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัยและบริการประชาสงเคราะห์อื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยคิดราคาต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งทำให้อ่อนคลายความเหลื่อมล้ำในฐานะของบุคคลลงได้บ้าง เนื่องจากกิจการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงคือโรงเรียนประชาบาล สถานเอนกมัย และบ้านจัดสรรของรัฐบาลคนรวยมักไม่ใช้บริการ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนยากจนมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะคนไทยทั้งในเมืองและชนบท การจะหวังพึ่งความเมตตาของรัฐบาลที่มีงบประมาณเพื่อการนี้อย่างจำกัดก็คงไม่ได้ จึงเป็นที่ของนักเศรษฐศาสตร์ในการที่จะสร้างรูปแบบของระบบเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ดีกว่าด้วย เราเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เข้าใกล้สภาพอุดมคติ เพราะในปัจจุบันเราต่างตระหนักในข้อเท็จจริงว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมคิดคามา ปัญหาโจรสลัดที่เฝ้าจากความหวาดไหวโยกก็มีจำนวนไม่น้อย การฆ่าตัวตายพร้อมกับการครอบครัว เนื่องจากมีรายได้น้อยพอกินตั้งที่เป็นข่าวอยู่ เป็นเรื่องน่าสลดใจ และจะเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าหากแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเป็นดังเช่นปัจจุบันกล่าวคือคนจนยิ่งจนลงโดยเฉพาะในชนบทที่มีคนประมาณ 80% อาศัยอยู่

ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาว่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรา ว่าด้วยการทำงานหาเลี้ยงชีพของเรา และเหตุใดบางที่เราจึงหาได้มาก บางทีจึงหาได้น้อย บางคนมีเงินเดือนเพียง 1,000 บาท ขณะที่บางคนมีรายได้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน ปัญหาที่น่าจะถามต่อไปก็คือ เหตุใดเราจะต้องสนใจกับการจัดระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปว่าเป็นอย่างไร ทำไมเราจึงไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานและใช้รายได้ที่หามาได้ โดยไม่สนใจว่าส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจจะเกี่ยวกันอย่างไร คำตอบก็คือที่เราต้องสนใจก็เพราะว่าเราไม่พอใจกับการจัดส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ และต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะเราแทบทุกคนทราบดีว่าเป็นจำนวนมากมีชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้น บางคนอยู่ด้วยความกลัวว่าจะไม่มีงานทำ บางคนต้องทนทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บ หรือบางคนอยู่ในบ้านที่แออัดและฝืดเคือง ขณะที่มีการเปิดแหล่งฝรั่งเลี้ยงในวงสังคมชั้นสูง เด็กยากจนไม่มีกินแม่แต่ม คนบางคนอาจจะมั่งคั่งให้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ต้องคิดอะไร แต่คนบางคนก็จะก่อหนี้ก่อใจึก นี่กำลังที่จะชี้ให้เห็นว่าเงินเป็น

อ่านต่อหน้า 11

# ผ่านรามฯ



## เรื่องของลูกอาจารย์

### ลูกอาจารย์หาย

คิดว่าทุกคนคงได้ข่าวกันทั่ว เรื่องลูกอาจารย์หายไปจากโรงเรียนอนุบาล มีคนมารับตัวเอาไปโดยมีบัตรแสดงเสียด้วย

ขณะเขียนบทความนี้ยังไม่ได้ข่าวกับหน้าว่าได้เด็กคืนมาแล้ว หรือยัง ผู้เขียนขอแสดงความหวังอย่างยิ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างการสอบภาคฤดูร้อนของรามฯ ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป

### การสอบกับการคุมสอบ

ที่รามฯ เราสอบกันปีละ 3 ครั้ง สองภาคปกติการสอบจะยึดถือเป็นเวลาร่วมเดือน ส่วนภาคฤดูร้อนก็ไม่เกิน 20 วัน อาจารย์ก็มีหน้าที่คุมสอบกันปีละ 3 ครั้ง ครั้งละที่วันก็ได้กล่าวแล้ว ที่ยังไม่ได้กล่าวก็คือวันละ 3 คาบ

เรียกว่าเกิดมาเป็นอาจารย์รามฯ นี้ ทั้ง "อากาศ" และ "โอกาส" ที่จะหายใจได้เต็มปอดได้นั้นมีน้อย สำหรับเรื่อง "อากาศ" นั้นบางทีก็ต้องปลงเสียแล้ว สถานที่หรือห้องทำงานของอาจารย์บางคน บางคน (จำนวนไม่น้อย) ยังมีสภาพเหมือนสถานีรถไฟติดดิน ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าถึง ถ้าอยู่เสียติดดินได้ก็อาจจะดีขึ้นเพราะจะได้เย็นหน่อย แต่เหมือนกับเตาอบ (อุณหภูมิต่างๆ ไม่ก็ตีกริ) ทำให้อาจารย์ต้องไป "แสวงหา" อากาศหายใจเสียที่อื่นแทนที่จะนั่งประจำที่ให้นักศึกษาได้มาพบปะปรึกษา

ส่วนเรื่อง "โอกาส" นั้น อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยง ถือเป็นเรื่องคู่กรรมกันระหว่างตนและความเป็นอาจารย์รามฯ เปิดภาคก็ลงทะเบียน สอน เขียนตำรา ให้คำปรึกษา แล้วก็ถึงเวลาสอบก็ทำข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ยังไม่ทันได้หยุดหายใจก็เปิดภาคเรียนไปตั้งต้นอีกแล้ว

ตอนนี้ดีหน่อย ทางมหาวิทยาลัย (หรือทางคณะ) บอกว่า "ผู้ไม่ประสงค์" จะคุมสอบก็ให้แจ้งได้ว่าไม่ต้องการคุม ทำให้พวกเราที่เคยเป็นครูบาอาจารย์กันมานานละนาน ๆ และเคยคิดว่าการคุมสอบนี่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งได้โล่งใจขึ้น ที่เห็นว่ารามวิทยาลัย (หรือคณะ) ไม่ได้คิดเช่นนั้น

แต่ก็ยังเคราะห์ดีว่าผู้ที่แจ้งความจำนงไม่คุมมีไม่มาก ส่วนใหญ่ยัง "ประสงค์" จะทำอยู่เป็นเพราะยังคิดว่ามันเป็นหน้าที่อยู่ หรือเพราะค่าตอบแทนคุ้มเหนื่อยก็แล้วแต่ ไม่อย่างนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะต้องไปจ้างคนจากข้างนอกมาคุมสอบก็ได้

แต่ความเหนื่อยทั้งใจและกายมันก็ยังฉายแสงส่องให้เห็นอยู่

บนใบหน้าของผู้ที่แม้จะ "ประสงค์" ปฏิบัติงานนั้น

### การสอบกับลูกอาจารย์

สิ่งหนึ่งที่เป็นพยานให้เห็นความเหนื่อยและความหนักใจของบรรดาอาจารย์ในระหว่างการสอบทุกครั้ง ก็คือจำนวนเด็ก นานาอายุที่มาเคลียร์คอกอยู่ไม่ไกลไม่ไกลห้องสอบ

การสอบของรามฯ มักจะมาตรงกับระยะที่โรงเรียนเปิดภาค ทั้งธรรมดาและฤดูร้อนเสมอ จะให้เอาลูกไปไว้ที่ไหนดีหนอ...

และนี่ก็มาถึงคำวิงวอนที่ผู้เขียนได้เคยทำแล้วทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ว่าเมื่อไรมหาวิทยาลัยจะจัดให้มี "โรงเรียนเด็ก" หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ คือบริการช่วยเหลือลูก ๆ ให้อาจารย์ในระหว่างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ

คำเรียกร้อง วิงวอนหรือแนะนำเหล่านี้ไม่เคยได้รับคำตอบก็เข้าใจ...ว่ามหาวิทยาลัยยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าอีกมากมายที่จะต้องทำ

### ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนักหนา

เรื่องสถานที่ในปัจจุบัน คงไม่เป็นการคิดเอาเองว่ารามวิทยาลัยมีที่ทางที่ทำให้สามารถบริหารงานได้คล่องตัวดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก และการจะหาสถานที่สักแห่งหนึ่งพอให้ทำเป็นที่เลี้ยงเด็กระหว่างการสอบ ไม่น่าจะเป็นเรื่องสุดเอี่ยม

จำนวนลูกอาจารย์ที่จำเป็นจะต้องมาใช้บริการนี้ แม้จะยังไม่ได้สำรวจก็อาจกล่าวได้ว่า ไม่ต่ำกว่า 200 คน

ระดับอายุอาจทำให้เห็นเป็นปัญหา แต่คิดแบ่งตามใจผู้เขียนก็คงไม่มีเกิน 3 กลุ่ม กลุ่มยังแบเบาะอยู่สงสัยว่าจะยังเริ่มในทันทีไม่ได้ แต่กลุ่มถัดมาน่าจะเป็นพวกขนาดครึ่งได้พูดรู้เรื่อง และกลุ่มท้ายสุดก็คืออนุบาล

ผู้ดำเนินงาน ไม่อยากคิดว่าจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือวางแผนมาจากที่อื่น ในเมื่อเรามีคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ หากไม่สะดวกไม่พร้อมไม่ "ประสงค์" ก็ลองมอบให้สภาอาจารย์พิจารณาดู

บุคลากร หากเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเองก็น่าจะได้รับคำตอบแทน หรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติด้านหนึ่งของการสอบ นอกจากนั้นเชื่อว่าจะสามารถขอความร่วมมือได้จากแผนกแพทย์และอนามัยของมหาวิทยาลัยเอง ตลอดจนถึงการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

ความจริงแล้ว หากได้เริ่มต้นเช่นนี้ ในภายภาคคณะศึกษาศาสตร์อาจจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนอนุบาลขึ้นก็ได้ เชื่อว่าอาจารย์เป็นจำนวนมากจะรู้สึกเป็นบุญคุณ และช่วยให้เกิดความคล่องใจในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยของเรา

ลืมพูดไปว่า การเรียกร้องครั้งนี้หมายความว่า ไม่ใช่เรื่องบริการเปล่าที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ บรรดาพ่อแม่ที่เป็นอาจารย์และข้าราชการทั้งหลายก็ต้องยินดีเสียค่าบริการ พร้อมทั้งแซ่ซ้องสรรเสริญผู้ที่มาช่วยบันดาลให้ความหวังนี้เป็นจริงขึ้นมา

สำหรับตัวผู้เขียนไม่มีส่วนได้แม้แต่น้อยในเรื่องนี้ ลูกทุกคนก็อยู่ในวัยที่ไม่ต้องมาขอรับบริการนี้แล้ว ...นอกจาก...จะแอบมาดูที่เลี้ยงสาว ๆ สวย ๆ บ้างเท่านั้น...

๑. ๖. ๒๖

# พูดจาภาษา



ดร. นิตยา กาญจนะวรรณ

## อักษรไทยรันทด

ปีนี้เป็นปีที่คนไทยฉลอง "700 ปีลายสือไทย" คุณรู้หรือเปล่าว่า เรากำลังฉลองอะไรกัน คนที่เคยคุยด้วยเกือบร้อยละ 90 บอกว่า

"ฉลองที่ภาษาไทยมีอายุครบ 700 ปี"

นี่ก็ตอบแบบ "ใครเขาไหน เฮนั่นด้วย โดยไม่รู้ว่ามันคืออะไร"

ใครบอกว่าฉลองที่ภาษาไทยมีอายุครบ 700 ปี

เราฉลองที่ "ลายสือไทย" หรือ "ตัวอักษรไทย" มีอายุครบ 700 ปีต่างหาก ภาษาไทยนะมีมานานแล้ว นับแต่มีคนไทยที่เดียว ส่วนที่ว่า คนไทยมีมานานแต่ไหนนั้น เห็นจะต้องยกให้นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี นักสังคมวิทยา และนักอะไรอื่น ๆ ที่เขารู้ดีกว่าเสียก่อนไปก่อน แต่ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ 700 ปี เพราะชาภาษาไทยใช้กันมาแค่ 700 ปีเท่านั้นอย่าฉลองกันดีกว่า ช่างเป็นชาติที่เกิดใหม่เสียจริง ๆ

เรื่องนี้ความจริงก็ไม่อยากจะโทษใคร แม้แต่เราเองก็ยังชอบพูดสั้น ๆ หรือพูดรวมความ เอาคำว่า "ภาษา" ไปแทนที่ "ลายสือ" หรือ "ตัวอักษร" เสียก็ตั้งหลายครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

เคยสั่งให้นักศึกษาเขียนบทความว่าด้วย

"ภาษาไทยปีที่ 700"

ในใจนั้นคิดถึงเรื่องวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามฯ ว่าปานนี้ก็ล่วงเลยมาถึง 700 ปี มันเป็นอย่างไรรบ่าง นำเขทหัวตัวเองที่ใช้คำว่า "ภาษาไทย" แทน "ลายสือไทย" หรือ "อักษรไทย"

นักศึกษาเกือบร้อยละ 90 บอกว่า

"ภูมิใจที่มี ภาษาไทย ใช้มาครบ 700 ปีแล้ว"

ใช่เอ๊ย ความผิดของหนูแท้ ๆ ที่พลอยให้นักศึกษาซึ่งก็ไม่สนใจภาษาไทยอยู่แล้วพลอยเข้าใจผิดต่อไปอีก

ต้องขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วย

แต่ก็ตั้งใจที่ทำให้รู้ว่า นักศึกษาก็ไม่รู้เรื่อง

เรามาพูดกันเรื่องตัวอักษรไทยปัจจุบันกันดีกว่า หน้าตามันจะเปลี่ยนไปจากสมัยเริ่มแรกอย่างไรบ้างจะไม่ออกกล่าวถึง เอาเป็นว่า ตอนนี้ใครทราบบ้างว่า อักษรไทยมีกี่ตัว

เอาแค่พยัญชนะก่อน

หลายคนคงตอบว่าไร้อัลล้วย ๆ ก็ 44 ตัวโง่ละ

# บ้านเกร็ดชีวิต "ต้นหลิว"



## "เออ...ออ...ห่อหมก (แม่เอ๊ย)"

เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคนไทย ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นนิสัยประจำตัว คือ ความเกรงใจ (เป็นสมบัติของผู้ดี) ...ลักษณะนิสัยนี้เป็นสิ่งที่ดีควรส่งเสริมให้มีกันไว้บ้าง แต่อะไรก็ตาม ถ้ามีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะมีโทษมากกว่าคุณ ความเกรงใจก็เหมือนกันไม่ควรให้มีมากเกินไปจนกระดกคันทรเรียวด เพราะจะกลายเป็นผลเสียตามมา เป็นต้นว่า เกรงใจจนไม่กล้าที่จะคัดค้านการกระทำที่เสื่อมเสียเป็นอันตราย... จึงต้อง "ว่าอะไรว่าตามใจ"... "เห็นด้วยค่ะ"... "ถูกต้องแล้วครับ"... "นั่นนะซิคะครับ"... เออ ออ

ห่อหมก ให้เขาพาเข้ากรเข้าพงไปไหน ๆ ก็ต้องจำยอมเพราะเกรงใจก็กล้าไปเป็นพวกเดียวกันแล้วนี่... จึงต้องเลือกสุพรรณ เออ ออ ห่อหมก ไปเรื่อย ๆ เหมือนเป็นคนไม่มีความคิดกระนั้น

ผู้ที่มีลักษณะอ่อน ปล่อยให้ผู้อื่นครอบงำได้เช่นนี้ ดู ๆ ไป น่าจะเป็นผู้ที่มีมิตรสหายมาก ด้วยว่าไม่เคยขัดใจใคร แต่กลับพบว่า เขากลายเป็นผู้ที่คบกับใครไม่ได้นานนัก ด้วยผู้คนเริ่มเบือนหน้าเพราะเจ้าตัวไร้ความเป็นตัวของตัวเองจนกลายเป็นคนอ่อนแอ ไม่กล้าโต้แย้งใครเลยแม้ว่าตนจะเป็นฝ่ายถูกและมีเหตุผลมากกว่า

คนคล้ายตาม หรือถ้าจะเรียกแบบนักวิชาการสมัยใหม่ว่าพวก Conformist นี้ จะเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้ง หรือกลัวเพื่อนฝูงจะเสียหน้า ก็เลย เออ ออ ไปด้วยเสียหน่อย เป็นการรักษาน้ำใจกันและกัน บางคนก็อยู่ในประเภทต้องจำยอมคล้าย ๆ กัน ที่ตีบ เอ๊ย ๆ ออมา จะได้อีก เหนืออีก ๆ คนเลือกจะจำยอม 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ คล้อยตามอย่างจริงจัง กับคล้อยตาม

เอาละที่นี้ถามว่ามีอะไรบ้าง  
 รับรองว่าหลายคนตอบไม่ถูก รู้แต่ว่าเริ่มด้วย ก ไก่ ลงท้าย  
 ด้วย ฮ นกฮูก  
 พอถามถึงสระบ้าง  
 รับรองว่าตอบกันสับสนวุ่นวาย  
 บางคนว่า 28 บางคนว่า 32  
 จริง ๆ เท่าไรขอให้ลองไปเปิดตำราภาษาไทยดูเอาเองเถิด  
 วรรณยุกต์ล่ะ  
 อันนี้ง่ายหน่อย เสียงนะมี 5 ละ คือ สามัญ เอก โท ตรี  
 จัตวา แต่รูปมีแค่ 4 คือ ตัดสามัญออกไปหนึ่ง  
 ขอกลับไปพิชิตสระอีกครั้ง  
 สมมุติว่า อุดสำหรับเปิดตำราจนเรียงได้ถูกหมดตั้งแต่ ก ไก่  
 ถึง ฮ นกฮูก แล้ว  
 แปลกใจบ้างไหมว่า ทำไมเรามี ๒๒ สระ กับ ๓๓ คน อยู่ใน  
 รายการท่อง แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้กัน  
 ตรงนี้แหละที่อักษรไทยเริ่มรันทด  
 มันถูกเทคโนโลยีฆ่า  
 เมื่อก่อนนี่คนไทยก็ใช้ทั้ง ๒๒ สระ และ ๓๓ คน อยู่ดี ๆ แหละ  
 ถึงแม้จะใช้หน่อยหน่อย และอาจจะไม่สม่ำเสมอ แต่ก็ใช้ละ ๒๒ สระ  
 กับ ๓๓ คน มาชะตาถึงฉากที่ตอนที่มีการสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษา  
 ไทยกัน  
 เป็นตัวอักษรมันไม่พอจ้า  
 ขอตัดสักสองตัว  
 แล้วอักษรที่ถูกพิจารณาว่าใช้น้อย ก็ถูกฆ่าไป  
 ความจริงอักษรไทยตัวอื่น ๆ ที่ใช้น้อยก็ยังมีอีกหลายตัว เช่น  
 ฉ ๓ พ เป็นต้น  
 แต่ตัวพยัญชนะพวกนั้นคงจะแข็งแรงกว่าเลยอยู่รอด  
 เมื่อตอนยุคพิมพ์ดีด ตัวอักษรไทยโดนฆ่าไป 2 ตัว แล้ว  
 คราวนี้ก็มาถึงยุคคอมพิวเตอร์  
 เทคโนโลยีบุกเข้ามาอีกแล้ว  
 ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก เพราะผู้คนยอมรับกันแล้วว่า คอม  
 พิวเตอร์เป็นสิ่งมีประโยชน์ และต่อไปพวกเขาจะหนีมันไม่พ้น  
 สำหรับผู้เขียนนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเกิดศึกในอกทีเดียว  
 ภาษาไทยนั้นหรือก็คือที่ คอมพิวเตอร์นั้นหรือก็คือน้อง ไม่รู้จะเข้า  
 ข้างใคร เพราะรักทั้งคู่  
 ลองมาฟังดูซิว่านักคอมพิวเตอร์เขาว่าอย่างไร  
 เขาบอกว่า การเขียนอักษรไทยนี้ยุ่งเหยิงสิ้นดี สระของเรา  
 เปะปะไปหมด อยู่ที่ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน และข้างล่าง แถม  
 ยังมีรูปวรรณยุกต์ ยังต้องให้ยู่ขึ้นบนพิเศษอีกด้วย สรุปแล้วภาษา  
 ไทยนี้ถ้าจะเขียนกันให้ครบต้องใช้ถึง 4 บรรทัด  
 ตัวอย่าง เช่น ในคำว่า "ปู่เป่าปี่"  
 ไม้เอกในคำว่า "ปี่" อยู่บรรทัดที่ 1  
 ไม้เอกในคำว่า "ปู่" "เป่า" และสระอี ในคำว่า "ปี่"  
 อยู่ในบรรทัดที่ 2  
 "ป" "เ" และ "า" อยู่ในบรรทัดที่ 3  
 "สระอู" อยู่ในบรรทัดที่ 4  
 นั่นหมายถึงตอนพิมพ์ออก  
 แต่ตอนป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ตัวอักษรทุกตัวจะ

เรียงแถวกันเข้าไปในเครื่องเหมือนกับว่ามันอยู่ในบรรทัดเดียวกัน  
 หมดดังนี้คือ  
 "ปู่ . เป่า . ปี่ ."  
 ปราบกฎการณ์นี้จึงทำให้นักคอมพิวเตอร์หลายคนที่ไม่รู้ภาษา  
 ไทย โหมเมเอาว่าเหมือนกับการเขียนอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามฯ คือ  
 ทั้งพยัญชนะกับสระอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมด  
 บางคนเลยเรียกร้องให้ปฏิบัติการเขียนใหม่ โดยให้กลับไป  
 เขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันเหมือนเมื่อ 700 ปีมาแล้ว  
 ตรงนี้คนที่โวยวายคงจะไม่ทราบว่ามีพ่อขุนรามฯ วรรณยุกต์  
 มันก็อยู่คนละบรรทัดกับพยัญชนะและสระ และวิธีเขียนแบบพ่อ  
 ขุนรามฯ นี้ก็ไม่ใช้ความเคยชินของคนไทย เพียงถึงสมัยหลานของ  
 ท่าน คือสมัยพระเจ้าลิไทเท่านั้น พยัญชนะ สระ ก็วิ่งไปอยู่ข้าง  
 หน้า ข้างหลัง ข้างล่าง ตามระเบียบของภาษาไทยต่อไป  
 มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ท่านก็เคยคิดปฏิวัติเหมือนกัน แต่ก็  
 มิได้มีผู้ใดนิยมใช้ตาม ยังคงเขียนกันเหมือนอย่างที่เรายกกันอยู่  
 ทุกวันนี้  
 ความจริงปัญหานี้ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของนักคอมพิวเตอร์  
 เพราะทุกวันนี้เขาก็เขียนโปรแกรมสั่งพิมพ์ 4 บรรทัดกันได้อยู่แล้ว  
 เป็นอันว่าสงบศึกกันไปด้านหนึ่ง  
 แต่ก็ยังมีศึกหนักอยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเหมือนกับประวัติศาสตร์  
 ชำรอยสมัยพิมพ์ดีดบุก คือ นักคอมพิวเตอร์บางคนเขาว่าตัวอักษร  
 ไทยมันมากเกินไป รหัสไม่พอใช้ เขาพยายามจะพิจารณากันว่าตัดออก  
 เสียบ้างได้ไหม ไอ้ตัวอะไรที่ไม่จำเป็น หรือใช้น้อยนะ  
 เอาละซิ มาแบบเดียวกับตอน ๒๒ สระ กับ ๓๓ คน โดนฆ่า  
 ซัด ๆ เลย  
 อักษรตัวไหนล่ะที่อยู่ในข่าย  
 บางคนบอกว่า ฎ ขฎา กับ ฏ ปฏิก นี้ ใช้ ฎ ปฏิกตัวเดียว  
 ได้ไหม เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยก็เขียนกันไม่ค่อยจะถูกอยู่แล้วว่าตัว  
 ไทน์ ฎ ตัวไหน ฏ  
 อันที่จริงยังมีตัวอื่นที่ใช้น้อยกว่า ฎ ฏ อีก แต่ไม่ยกกะมีใคร  
 เอ่ยถึง ก็ ห จูหา ยังไง  
 แน่ละซิ จะให้ข้อเสนอนี้ล้มคว่ำได้อย่างไรกัน คนเป็นหมื่น  
 เป็นแสนเขายังอยากอยู่หรือจบจาก "จุฬาร" ไม่ใช่ "จุลา" รวม  
 ทั้งคนเขียนด้วย  
 นี่แสดงว่ายังไม่ถูกเครื่องล้างสมองจนกลายเป็นหุ่นยนต์  
 ไม่ดูตาม้าตาเรือไปเสียทีเดียว  
 สำหรับผู้เขียนนั้นรักอักษรไทยทุกตัว  
 ในเวลาเดียวกันก็ไม่อยากให้อักษรไทยเป็นเรื่องยุ่งความ  
 เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วย  
 เรายังมี "หัวใจ" ไม่ใช่มีแต่ "หัวสมอง"  
 นั่นก็อีกตัว เสียงนักคอมพิวเตอร์เอะอะ ใ กับ ใ เสียงก็  
 เหมือน ๆ กัน ใ ก็ใช้แค่ 20 ตัว เลิกใช้เสียเถอะ ใ ใ ดีกว่า  
 คราวนี้ "หัวใจ" ของเรารឹងขึ้นหน้า "หัวสมอง" เลยเพราะ  
 เราลุกขึ้นคัดค้านว่า  
 "ไม่เอาละคะ ดิฉันไม่ยอมเด็ดขาด ดิฉันทนไม่ไหวถ้าเกิด  
 มีใครมาบอกว่า ผมขอมอบ หัวใจ ให้คุณ"  
 อี้ยี้ นึกภาพเห็นเป็น ชด ๆ เลยฮะ



# นักมวย พี่เลี้ยง และกรรมการ ในเลบานอน



ศศ. ดนัย ทองใหญ่ คณะรัฐศาสตร์

**อนุสนธิ** จากคอลัมน์ "รอบโลก" ในฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึงความแบ่งแยกทางศาสนาอันเป็นเสมือนปัจจัยประการหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดความริ้วฉาน หรือความไม่ลงรอยในระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีทั้งผลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันระหว่างประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประชาชนภายในประเทศเดียวกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลังอันเป็นความขัดแย้งของคนต่างศาสนาในชาติเดียวกัน ที่เป็นข่าวยืดเยื้อเรื้อรังติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว แม้จะจบจนกระทั่งในปัจจุบัน เห็นจะไม่มีการโด่งดังเกินไปกว่า ข่าวความขัดแย้งของคนต่างศาสนา 2 พวกในประเทศเลบานอนโดยแท้ทีเดียว ฉะนั้น "รอบโลก" ใน ข.ฉบับนี้ เราจะคุยกันเรื่องเลบานอนแล้วกันนะ

ผู้เขียนขออนุญาต (ให้เกียรติ) ทักทักท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ว่า คงจะทราบกันดี (พอใช้) อยู่แล้วว่า อันความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองในเลบานอนนั้นะ ถ้าเปรียบเสมือนนักมวยแล้วละก็มุมแดงก็ได้แก่ ประชาชนเลบานอนที่นับถือศาสนาอิสลาม (จะขอเรียกสั้น ๆ ว่า "เลบานอนมุสลิม") ส่วนคู่ต่อสู้ทางมุมน้ำเงินก็คือ ประชาชนเลบานอนที่นับถือคริสเตียน (เรียกสั้น ๆ ว่า "เลบานอนคริสเตียน") และถ้าจะเปรียบต่อไปถึงน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่แล้ว ก็ไม่เสียเปรียบกันเลย (หมายถึงจำนวนประชากรของทั้งสองฝ่ายมีจำนวนพอ ๆ กัน หรือประมาณ 50 : 50 ว่างั้นเถอะ) นักมวยหรือประชากรของแต่ละฝ่ายส่วนใหญ่เป็นผู้มีเชื้อสาย

อ่านต่อหน้า 11

ต่อหน้ากลับหลังหน้า หรือพวกหน้าไหว้หลังหลอก เป็นสิ่งล่อลวงเข้าไป  
 พวกคล้อยตามประเภทแรก จึงเป็นพวกที่สมองกลับไปแล้วคิดเองไม่ได้จึงต้องทำตามเขาไปเรื่อย ๆ เป็นการคล้อยตามจริงๆ ไม่ได้เสแสร้งให้เพื่อนฝูงหรือผู้นำตายใจ ส่วนประเภทที่คล้อยตามแบบถึงนั้น นับว่าเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อผู้นำ เพราะมักจะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้นำหลงระเหิงหลงงม ด้วยลูกน้องช่างเห็นดีเห็นงามในสิ่งเลวทรามของผู้นำไปเสียหมด จนผู้นำนึกเพียงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี แล้ววันดีคืนดี เมื่อผู้นำเผลอ ผู้ตามชนิดสอพลอและซุนพลอยหยักเหล่านี้ ก็จะช่วยกันคว่ำเก้าอี้ผู้นำ โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเลียขาเก้าอี้กันให้เหนียวแรง... แต่ถ้ากลุ่มใดมีผู้นำเป็นคนคล้อยตาม (ตามลูกน้องแล้ว) ก็จบกัน

การคล้อยตามจึงไม่ควรไปเกี่ยวพันกับความเกรงใจ เพราะเราจะเกรงใจกันด้วยการรู้จักกาละเทศะ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ไม่กระเผลอกระทำไปรบกวมนใครต่อใครให้เขาเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบและมักได้ ส่วนการคล้อยตามกันที่ถูกต้อง จะอยู่ในลักษณะของการคล้อยตามกันในสิ่งที่มีเหตุผล และถูกต้อง และไม่ควรถ้อยตามกันด้วยความเกรงใจ เพราะถ้าเราตามกันด้วยความเกรงใจกันแล้วเราก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ผู้ครอบงำที่ขาดความเกรงใจ คอยแต่จะก้าวร้าวและข่มขู่ให้ผู้ที่มีลักษณะคล้อยตามยอมจำนนแก่ตน และถ้าหากสังคมนี้มีผู้คล้อยตามกันมาก ๆ...อีกไม่นานนักพวกเกรงใจก้าวร้าวและชอบข่มขู่ผู้อื่น ก็จะใช้ความเด่นของตนครอบงำลักษณะค้อยของพวกคล้อยตาม และจำครอบครองสังคมได้ในที่สุด

การคล้อยตามและความเกรงใจน่าที่จะแยกออกจากกันมานานแล้ว แต่ถ้าหากยังมีความผูกพัน และคิดถึงกันอยู่ก็อาจจะมาพบปะสังสรรค์กันได้... ด้วยการคล้อยตามผู้ที่มีเหตุผลทำถูกต้องตามครรลองคลองธรรม และเกรงใจบุคคลผู้สมควรแก่การเกรงใจหรืออีกนัยหนึ่งคือเกรงใจผู้ที่มีความเกรงใจผู้อื่น ... และสำหรับ

ผู้นำที่มีลูกน้องชนิดคล้อยตามแบบถึง ควรพึงระวังให้จงหนักว่า ลูกน้องของเราเคย เออ ออ ห่อหมก กับเรานั้น หรือที่พรรคพวกของเราเห็นด้วยกับเรานั้น เขาพลอยพยักด้วยความจริงใจหรือไม่ หรือเขากำลังคิดจะหมกเราลงห่อกันแน่ สวัสดิ์

หากเกิดมา	กันเพียงเพื่อ	พยักหน้า
พูดคำว่า	เออ ออ	อ้อ เห็นด้วย
เจรจา	น่ารัก	ล้วนเอออวย
ไม่เคยช่วย	สร้างสรรค์	มันทำตาม
นับเป็นคน	มัธยัสต์	ประหยัดสมอง
ไม่ชอบลอง	คิดใหม่	ให้คนหยาม
เขียนแบบเขา	เขาวางม	(เรา) ก็วางม
แยมวงร่วม	ความงามร	ปัญญาคน

# นานากัศนะ

โดยกองบรรณาธิการ

## เพื่อนใหม่ของคุณ

ระหว่างนี้รามคำแหงก็กำลังรับนักศึกษาใหม่กันอยู่ในวันหนึ่ง ๆ ก็มีนักศึกษามาสัมครกันจำนวนไม่น้อย เพื่อนใหม่ที่เข้ามาสู่ว่านำเงินทองก็เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคน ในฐานะที่ ขร. เป็นสื่อกลางระหว่าง นักศึกษา กับมหาวิทยาลัย และนักศึกษา กับนักศึกษาด้วย ก็อยากจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของเราบางคนที่ได้เปิดเผยทัศนคติต่อรามคำแหงให้เราได้ทราบกัน

คนแรกชื่อ ขร. ได้พบที่ลานพุ่มพวง คือ คุณศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ซึ่งปัจจุบันทำงานมีตำแหน่งสูงถึงระดับ 4 (นักวิชาการพัฒนาชนบท 4) แล้วแต่ก็ยังอยากจะมาเรียน



รามว อีก ซึ่งคุณศิริลักษณ์ได้ให้เหตุผลและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า "การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดให้เทียบหน่วยกิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีนั้น เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่สำเร็จแล้วได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิทยะฐานะ เพื่อไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายมากนัก และยังไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนทุก Course ด้วย และอีกประการหนึ่ง ปัจจุบันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจึงน้อยลง คิดถึงที่เคยไปสอบมาแล้วหลายแห่งแต่ก็ไม่ได้ ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ควรเพิ่มพูนความรู้ในสาขาอื่นบ้างแล้วว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีก็ตาม" และต่อคำถามที่ว่าทำไมจึงเลือกเรียน คณะรัฐศาสตร์ก็เพราะ "เห็นว่าการเรียนสาขานี้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่หาอยู่ได้"

คนที่ 2 คือ คุณชณิษฐา บุณนท นักศึกษาน้องใหม่ที่เพิ่งจบ มศ.5 จากจังหวัดยะลา มาสด ๆ ร้อน ๆ คุณชณิษฐาได้ให้เหตุผลที่มาเรียนรามคำแหงว่า "ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาเรียนรามว ถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะได้อินกิดคิดศัพท์



ชื่อเสียงของรามวมานานแล้ว" คุณชณิษฐา สัมครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากชอบทางด้านนี้มาก และตนเองก็เรียนจบมาทางสายวิทย์ด้วย สำหรับการเรียนนั้นคิดว่า จะมาเรียนที่รามวทุกวันที่มีการสอนตามปกติ และได้ให้ทัศนะว่า "การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นคงจะไม่เหมือนกับที่เรียนในโรงเรียนที่แล้วมา ก็คงต้องช่วยเหลือดตัวเองมากหน่อย"

ในด้านสื่อการสอน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และเทปคำบรรยายนั้น คุณชณิษฐาบอกว่า "คงจะเลือกใช้แล้วแต่โอกาส" แต่ก็ให้ความเห็นว่า "มาฟังคำบรรยายที่มหาวิทยาลัยจะดีที่สุด"

และสุดท้ายคุณชณิษฐา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับรามคำแหงว่า "ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดเท่านั้น"

คนที่ 3 คุณณัฐวิดิ เกื้อวงศ์ตระกูล ผู้จบ ปวช. (บัญชี) จากพานิชยการขอนแก่น แต่ไม่มีโอกาสจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงมาสมัครเรียนที่รามคำแหงในคณะรัฐศาสตร์ โดยให้เหตุผลว่า "ชอบการปกครอง"



เนื่องจากขณะนี้คุณณัฐวิดิเป็นทหารเกณฑ์ด้วย การเรียนก็คงจะต้องมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้าง โดยจะใช้บริการสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยทางวิทยุแทนเป็นส่วนใหญ่

และคุณณัฐวิดิ ได้สมัครเป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงด้วย โดยให้เหตุผลว่า "เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลามาที่มหาวิทยาลัย จึงอยากทราบความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางข่าวรามคำแหงนี้ และคิดว่าได้ประโยชน์อีกหลายอย่างเช่น ข่าวกระบวนวิชา, ข่าวการบรรยายสรุป และข่าวสารหรือประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย"

สำหรับทัศนะต่อรามคำแหงนั้นคุณณัฐวิดิบอกว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาสนใจตนเอง ได้ช่วยตัวเอง" อีกประการหนึ่งคุณณัฐวิดิได้ฝากไว้ว่า "อยากให้มหาวิทยาลัยมีบริการนำดื่ม สำหรับผู้มาเรียนและมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง"

คนที่ 4 คุณวีรชญา ศวพัฒน เพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาเรียนรามคำแหงจริง ๆ โดยไม่คิดที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลย ซึ่งคุณวีรชญา ได้ให้เหตุผลว่า "เรียนที่รามว มีความรู้สึกว่ามีอิสระ มาเรียนก็ได้ ไม่มาเรียนก็ได้ อีกอย่างหนึ่งก็



เพราะไม่ชอบวิทยาลัยเอกชนด้วย" ขณะที่คุณวีรชญาเลือกเรียน คือ คณะรัฐศาสตร์ Plan B หรือที่รู้จักกันว่ารัฐศาสตร์การทูต นั้นเอง ส่วนในเรื่องการเรียนคุณวีรชญาบอกว่า "ก็แล้วแต่สะดวกที่จะมาเรียน" และคุณวีรชญาบอกอีกว่า "อยากได้ซีดีทสรุปคำบรรยายเพื่อประกอบการเรียน เนื่องจากไม่ได้มาเรียนประจำ"

คุณวีรชญาที่สมัครเป็นสมาชิก ขร. เช่นกัน โดยให้เหตุผลว่า "เพราะไม่ค่อยได้มาเรียน จึงอยากทราบข่าวของมหาวิทยาลัย ผ่านทางข่าวรามคำแหงนี้"

ตอนท้ายคุณวีรชญาได้ให้ทัศนะต่อรามคำแหงว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่ดี ให้สิทธิแก่ทุกคน และให้ความสะดวกในการเรียน"

อีกคนหนึ่ง คุณวิสุทธิ ว่องไวลล ซึ่งปัจจุบันเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม "มาเรียนรามคำแหงก็เพื่อต้องการมีความรู้เพิ่ม เนื่องจากตอนนี้มีวุฒิปวช. เท่านั้น และเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ Plan C เพราะ "ชอบทางด้านนี้"



การเรียนนั้น คุณวิสุทธิ บอกว่า "ก็คงจะมาเรียนบางครั้ง เนื่องจากทำงานแล้ว และสื่อการสอนนั้นก็อยากจะใช้ทั้งเทปคำบรรยาย, วิทยุ และโทรทัศน์ ด้วย ตามความเหมาะสม" และเป็นอีกคนหนึ่งที่มีสมัครเป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงเพราะ "ให้ประโยชน์ด้านข่าวสารของมหาวิทยาลัย"

คุณวิสุทธิ ได้ให้ทัศนะต่อรามคำแหงว่า "เป็นที่ที่มีคนเรียนมาก การบริการดี มีชื่อเสียงดี และคนรู้จักมาก"

และคนสุดท้ายที่ ขร. จะแนะนำให้รู้จักคือ คุณเกษศิริพันธ์ ประกอบการ ปัจจุบันทำงานอยู่โรงพยาบาลสุ่มวิทเรียนจบ มศ.5 จากวัดธาตุทอง "อยากมีความรู้ให้สูงขึ้น" นี้คือเหตุผลที่ได้มาสมัครเรียนที่รามคำแหง



ด้วยความคิดที่อยากจะทำทางด้านการปกครอง คุณเกษศิริพันธ์ จึงเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ สำหรับการเรียนนั้นจะมาเรียนบางเวลา และจะใช้สื่อการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ประกอบการเรียน

คุณเกษศิริพันธ์ก็เป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงด้วยคนหนึ่งด้วยเหตุผล "เพื่อจะได้ทราบข่าวคราวของมหาวิทยาลัย"

สำหรับทัศนะที่มีต่อรามคำแหงนั้น คุณเกษศิริพันธ์บอกว่า "รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีคนที่จบแล้วทำชื่อเสียงไว้มาก ก็ทำให้อยากมาเรียนบ้าง"

